

TÊN ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ

Phụ lục I

ĐĂNG KÝ DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Công văn số 560/STTTT-CNTT ngày 17/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)

TT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Lĩnh vực ứng dụng	Dự án chuyển tiếp hay dự án mới	Mục tiêu đầu tư	Quy mô nội dung đầu tư	Phạm vi đầu tư	Thời gian triển khai	Nội dung đầu tư năm 2019	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; vốn ODA, ...)	Kinh phí đầu tư năm 2019 (triệu đồng)
1	Trang bị phương tiện phục vụ hoạt động của Công thông tin điện tử huyện: Máy ảnh, máy tính, máy quét, máy in	UBND huyện	Công nghệ thông tin,	Dự án chuyển tiếp	UBND huyện	Triển khai quy mô UBND huyện	UBND huyện	Từ tháng 10 năm 2018	Đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, văn bản, thủ tục hành chính trong huyện	150	NSDP	150
2	Trang bị máy chủ cho UBND huyện	UBND huyện	Công nghệ thông tin	Dự án mới	UBND huyện	Triển khai quy mô UBND huyện	UBND huyện	Năm 2019	Đảm bảo an toàn an ninh thông tin	100		100
3	Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ huyện, cán bộ xã, thị trấn về nội dung sử dụng chứng thư số	UBND huyện	Văn thư, lưu trữ	Dự án chuyển tiếp	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Triển khai từ huyện xuống xã, thị trấn	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Từ năm 2019	Đảm bảo tính bảo mật của văn bản gửi đi	38		38
4	Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ huyện, xã, thị trấn về nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4	UBND huyện	Công nghệ thông tin,	Dự án chuyển tiếp	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Triển khai từ huyện xuống xã, thị trấn	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Từ tháng 10 năm 2018	Đáp ứng công nghệ 4.0	38		38
Tổng cộng =										326		326

nhu

Số: 187 /BC-UBND

Quỳnh Phụ, ngày 02 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả ứng dụng CNTT năm 2018

UBND huyện báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2018 theo nội dung Công văn số 560/STTTT-CNTT ngày 17/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT 2018

1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan

Công thông tin điện tử của huyện Quỳnh Phụ được xây dựng từ năm 2010 và được nâng cấp từ tháng 9/2018 đã đăng tải và liên kết tới các trang Dịch vụ công trực tuyến và Hành chính công của tỉnh công bố công khai các thủ tục hành chính trên Công thông tin điện tử.

Cung cấp dịch vụ hành chính công trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Cung cấp thông tin, biểu mẫu thủ tục hành chính các lĩnh vực cho người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin công khai, minh bạch.

2. Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan

Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua phần mềm Dịch vụ công trực tuyến tỉnh từ tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm hành chính công huyện.

3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

Tháng 9 năm 2018 UBND huyện đã nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. Trên cổng thông tin điện tử huyện, các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp đầy đủ ở mức độ 1, mức độ 2; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được UBND huyện triển khai từ tháng 10 năm 2018 và đưa vào sử dụng với số lượng ngày càng tăng. Các cơ quan tiêu biểu có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến lớn là: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng LĐTBXH huyện, Phòng Tư pháp huyện....

Tại Trung tâm hành chính công huyện, việc ứng dụng CNTT đã và đang được triển khai ngày càng sâu rộng và có nền nếp. Hầu hết các phần mềm và hệ thống triển khai tại Trung tâm HCC đều có khả năng kết nối liên thông theo chiều dọc và theo chiều ngang, cho phép tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ qua hệ thống màn hình cảm ứng tại trụ sở HCC, qua internet, qua cổng thông tin điện tử huyện... Điều này làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND huyện, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với UBND huyện.



Một số ứng dụng chuyên ngành phát huy được hiệu quả rõ rệt, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, đó là: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, công tác giải quyết mọi thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, xây dựng,...

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của cơ quan

Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã triển khai hệ thống phần mềm mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh để trao đổi thông tin, tài liệu qua mạng và hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công việc. Việc triển khai các hệ thống này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm thời gian, chi phí.

5. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Công khai tất cả mọi thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Từ 01 tháng 10 năm 2018, tại Trung tâm Hành chính công huyện, các bộ phận đã tiếp nhận qua phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được 530 hồ sơ; trong đó Hồ sơ đã tiếp nhận là 530 hồ sơ, Hồ sơ đã giải quyết là 326 hồ sơ, Hồ sơ chưa giải quyết là 203 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 100%.

6. Hạ tầng kỹ thuật

100% cán bộ, công chức trong CQNN được trang bị máy tính phục vụ công việc. Hệ thống mạng nội bộ được triển khai tới các máy tính thuộc UBND huyện.

7. Nguồn nhân lực

Phụ trách CNTT: có 1 đồng chí Phó Chánh VP HĐND - UBND huyện

Chuyên viên chuyên trách CNTT: Có 01 đồng chí.

Trình độ về CNTT: 01 Đại học, 100% đồng chí có trình độ A trở lên về CNTT, sử dụng thành thạo máy tính.

8. Môi trường pháp lý

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015, Luật An toàn thông tin và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT.

9. Đánh giá chung kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 2018, Kế hoạch 5 năm của cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình về cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của huyện Quỳnh Phụ nói riêng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai các chương trình, kế hoạch của quốc gia về ứng dụng CNTT. UBND huyện đã có nhiều nỗ lực triển khai cải cách hành chính và đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: về cơ sở hạ tầng thông tin, UBND huyện Quỳnh Phụ đã nâng cấp Công thông tin điện tử huyện và công khai minh bạch mọi thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, văn bản, tình hình giải quyết thủ tục hành chính của huyện.

10. Đánh giá đầu tư cho xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

TT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Lĩnh vực ứng dụng	Mục tiêu đầu tư	Quy mô nội dung đầu tư	Phạm vi đầu tư. Đối với các Bộ, ngành nếu triển khai tới địa phương nêu rõ tới cấp nào (tỉnh/huyện/xã)	Tổng mức đầu tư	Kinh phí đã giải ngân	Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; vốn ODA, ...)
1	Trang bị phương tiện phục vụ hoạt động của Công thông tin điện tử huyện: Máy ảnh, máy tính, máy quét, máy in	UBND huyện	Công nghệ thông tin,	UBND huyện	Triển khai quy mô UBND huyện	UBND huyện	150		
2	Trang bị máy chủ cho UBND huyện	UBND huyện	Công nghệ thông tin,	UBND huyện	Triển khai quy mô UBND huyện	UBND huyện	100		
3	Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ huyện, cán bộ xã, thị trấn về nội dung sử dụng chứng thư số	UBND huyện	Văn thư, lưu trữ	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Triển khai từ huyện xuống xã, thị trấn	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	38		



4	Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ huyện, xã, thị trấn về nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4	UBND huyện	Công nghệ thông tin,	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Triển khai từ huyện xuống xã, thị trấn	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	38	
Tổng							326	

II. NHỮNG VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND huyện vẫn còn những hạn chế. Cụ thể như:

Qua kiểm tra, các đơn vị đều có ý kiến đề xuất hỗ trợ kinh phí để trang bị, nâng cấp hạ tầng thiết bị CNTT, bổ sung biên chế chuyên trách CNTT, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ chuyên trách.

Nguồn kinh phí để đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị không có, phải tiết kiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên nên rất khó khăn.

Công tác an toàn an ninh thông tin tại các cơ quan đơn vị chưa đảm bảo, thống nhất.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho huyện để triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT của huyện.

- Hằng năm, đề nghị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách CNTT được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để kịp thời tiếp cận được những ứng dụng ngày càng hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc.

UBND huyện Quỳnh Phụ trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện
- Lưu : VT, PVH&TT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Thái